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Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um rekstur vistheimilisins að Gunnarsholti.

Frá Margréti Frímannsdóttur.

Hefur verið mótuð framtíðarstefna hvað varðar rekstur vistheimilisins að Gunnarsholti?
Ef svo er, hvað felst í henni? Ef ekki, mun ráðherra beita sér fyrir því að það verði gert?


